

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả triển khai thực hiện Năm cao điểm kiểm soát, ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh tôm có tạp chất 6 tháng đầu năm 2021**

Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 04/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức năm cao điểm kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh tôm có chứa tạp chất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2021 như sau:

#### **1. Đặc điểm tình hình**

Trong 6 tháng đầu năm 2021 tình hình bơm chích, thu mua, vận chuyển, sơ chế, chế biến tôm có chứa tạp chất trên địa bàn tỉnh còn diễn biến tinh vi, phức tạp, rất khó xử lý triệt để, thường xuyên xảy ra ở 02 vùng trọng điểm là vùng U Minh Thượng và vùng Tứ giác Long Xuyên. Đối với huyện Kiên Lương và thành phố Hà Tiên là địa bàn giáp ranh biên giới nên tôm tạp chất chủ yếu bán qua nước bạn Campuchia. Mặc dù công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn thực phẩm nói chung, nhất là các quy định về ngăn chặn hành vi bơm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh tôm có chứa tạp chất được tổ chức thường xuyên đến người dân và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh thủy sản. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn còn một số tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm; tình trạng bơm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu vẫn còn xảy ra.

#### **2. Công tác triển khai thực hiện**

Để triển khai và thực hiện tốt Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 04/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức năm cao điểm kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh tôm có chứa tạp chất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Kế hoạch số 17/KH-SNNPTNT ngày 26/02/2021 chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện tốt năm cao điểm kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh tôm có chứa tạp chất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Đến thời điểm hiện tại chỉ có thành phố Hà Tiên, Phú Quốc và huyện An Minh đã triển khai xây dựng Kế hoạch năm cao điểm kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh tôm có chứa tạp chất năm 2021 đúng theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đối với Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 09/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh tôm có tạp chất trên địa bàn tỉnh năm 2021, đến thời điểm hiện tại chỉ có Sở Thông tin và Truyền thông đăng ký thi đua theo chuyên đề kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh tôm có tạp chất.

Tiếp tục duy trì quy chế phối hợp số 197/QCPH-QLCL-TTrSNN-CSKT-CSMT-QLTT-CSGT ngày 2/4/2019 giữa Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Phòng Cảnh sát Môi trường, Phòng Cảnh sát Giao thông, Đội Quản lý thị trường số 01 về việc đấu tranh ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có chứa tạp chất trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với Cục Quản lý thị trường, Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh duy trì và công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng thông tin về đường dây nóng (trực 24/24 giờ) để tiếp nhận thông tin tố giác hành vi vi phạm về tôm có chứa tạp chất; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý có hiệu quả các vụ việc vi phạm về bơm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh tôm có chứa tạp chất.

### **3. Kết quả thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra**

Công tác thông tin tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao ý thức của các tổ chức, cá nhân là vấn đề được đặc biệt quan tâm, trong quá trình thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra đã chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về tác hại của việc bơm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh tôm có chứa tạp chất đến người dân và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh thủy sản trên địa bàn tỉnh hiệu quả và thực hiện đúng theo quy định pháp luật về an toàn thực phẩm.

Viết 01 bài báo tuyên truyền về công tác triển khai thực hiện năm cao điểm kiểm soát, ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh tôm có chứa tạp chất trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh thực hiện các phóng sự tuyên truyền về việc đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh tôm có chứa tạp chất là vi phạm pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm đến người dân và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh tôm trên địa bàn tỉnh hiệu quả và thực hiện đúng theo quy định pháp luật.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các cơ quan có liên quan như Cục Quản lý thị trường, các lực lượng Công an của tỉnh, huyện tổ chức thực hiện 18 đợt thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh (có 3 đợt tổ chức thực hiện theo thông tin tiếp nhận qua đường dây nóng). Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và xử lý 18 trường hợp vi phạm hành vi trực tiếp và tổ chức bơm chích, thu mua, vận chuyển tôm có tạp chất. Số tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu là 1.567,5 kg tôm sú và tôm chân trắng nguyên liệu có chứa tạp chất Agar và CMC. Số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 664.250.000 đ (sáu trăm sáu mươi bốn triệu, hai trăm năm chục nghìn đồng). (*Kèm Danh sách cơ sở vi phạm tạp chất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang*).

### **4. Nhận xét, đánh giá, kiến nghị**

#### **a) Thuận lợi**

Công tác đấu tranh kiểm soát, ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh tôm có chứa tạp chất được sự chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự vào cuộc của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện.

Sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa các đơn vị có liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm.

Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật Nhà nước về tác hại của việc bơm chích tạp chất vào tôm đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức về an toàn thực phẩm, nhất là hành vi sản xuất, kinh doanh tôm có chứa tạp chất đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh tôm và người dân trên địa bàn tỉnh.

#### b) Những mặt tồn tại

Mặc dù công tác đấu tranh kiểm soát, ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh tôm có chứa tạp chất được sự chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ, các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, tuy nhiên công tác thanh kiểm tra còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như sau:

Địa bàn rộng, các cơ sở thu mua, sơ chế, chế biến nguyên liệu thủy sản nằm rải rác khắp các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, nhiều cơ sở nằm ở vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó tiếp cận nên rất khó khăn trong công tác kiểm tra phát hiện vi phạm. Số hộ mua bán tôm với quy mô nhỏ lẻ ngày càng tăng ở các ấp, xã vùng sâu trên địa bàn các huyện của tỉnh, các đối tượng này chọn những nơi hẻo lánh và luôn thay đổi địa điểm để bơm chích, thu mua tôm có tạp chất. Sau đó chia nhỏ lượng hàng vận chuyển bằng nhiều đường và phương tiện khác nhau như: Xe hai bánh, vỏ máy, xe tải nhỏ, xe khách đem đi nhiều nơi tiêu thụ gây ra rất nhiều khó khăn cho công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm.

Do có sự cạnh tranh giữa các thương lái cùng với lợi nhuận cao nên một số tổ chức, cá nhân đã ký cam kết nhưng chưa có quyết tâm “Nói không với tạp chất”. Đối tượng vi phạm luôn tìm cách đối phó và sẵn sàng chống đối với lực lượng chức năng.

Trình độ nhận thức pháp luật Nhà nước về đảm bảo an toàn thực phẩm của các hộ mua bán nhỏ lẻ ở vùng sâu còn hạn chế nên vẫn còn xảy ra nhiều trường hợp vi phạm.

Lực lượng thanh tra chuyên ngành còn mỏng, địa bàn rộng do đó công tác kiểm soát, ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh tôm có chứa tạp chất chưa đạt được kết quả như mong muốn.

#### c) Nguyên nhân

Do ý thức chấp hành các qui định pháp luật của các tổ chức, cá nhân chưa cao, còn chạy theo lợi nhuận trước mắt nên vẫn cố tình vi phạm.

Cơ quan quản lý ở địa phương chưa thường xuyên tổ chức kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm xảy ra trên địa bàn quản lý đúng theo quy định pháp luật.

## d) Kiến nghị

**- Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh:**

+ Tăng cường chỉ đạo các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tằm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh tằm có chứa tạp chất, kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật đối với các trường hợp vi phạm; nhất là triển khai thực hiện tốt Kế hoạch Năm cao điểm kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tằm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh tằm có chứa tạp chất năm 2021 trên địa bàn phụ trách đúng theo quy định pháp luật.

+ Xem xét xử lý trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện vì đã để xảy ra tình trạng tổ chức bơm chích tạp chất vào tằm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh tằm có chứa tạp chất trên địa bàn quản lý trong thời gian dài. Điển hình là huyện Kiên Lương, trong 6 tháng đầu năm 2021 đã để xảy ra 04 trường hợp tổ chức bơm chích tạp chất vào tằm trên địa bàn quản lý mặc dù năm 2019 đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm điểm rút kinh nghiệm. Các huyện An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận trong 6 tháng đầu năm 2021 đã để xảy ra 14 trường hợp vi phạm về tạp chất, trong đó huyện An Minh 09 trường hợp; Vĩnh Thuận 02 trường hợp; An Biên 03 trường hợp.

**- Đối với Chính phủ:**

Kiến nghị Chính phủ ban hành quy định về xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân là cán bộ lãnh đạo, quản lý còn để xảy ra tình trạng bơm chích tạp chất vào tằm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh tằm có chứa tạp chất trên địa bàn quản lý. Sửa đổi, bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi bơm chích tạp chất vào tằm và sản xuất, kinh doanh tằm có chứa tạp chất theo hướng truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tằm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh tằm có chứa tạp chất 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh;
- Cục QLCL NLS và TS;
- BCĐ 389 tỉnh KG;
- Các Sở Tài chính, Thông tin và TT;
- Các Cục Hải quan, Quản lý thị trường;
- Công an tỉnh;
- Các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, QLCL.



*Quảng Trọng Khoa*



## DANH SÁCH CƠ SỞ VI PHẠM TẠP CHẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

TT	Tên người vi phạm	Địa chỉ	Ngày vi phạm	Hành vi vi phạm	Số tang vật vi phạm (kg)	Số tiền xử phạt (đ)	Cơ quan phối hợp
<b>I. HUYỆN KIÊN LƯƠNG</b>							
01	Nguyễn Thị Út	Áp Càng, xã Hòa Điền, Kiên Lương, KG	21/01/2021	Tổ chức bơm chích tạp chất vào tôm	20	62.000.000	- P. Cảnh sát Môi trường - CC QLCL NLS và TS
02	Lê Hoài Tâm	Áp Cờ Trắng, xã Hòa Điền, Kiên Lương, KG	29/01/2021	Tổ chức bơm chích tạp chất vào tôm	466	60.000.000	- Công an h.Kiên Lương - CC QLCL NLS và TS
03	Châu Văn Bạc	Áp Cờ Trắng, xã Hòa Điền, Kiên Lương, KG	11/3/2021	Tổ chức bơm chích tạp chất vào tôm	100	60.000.000	- Đội QLTT số 1 - CC QLCL NLS và TS
04	Lê Văn Nin	Áp Càng, xã Hòa Điền, Kiên Lương, KG	11/6/2021	Tổ chức bơm chích tạp chất vào tôm	35	76.000.000	- Công an h.Kiên Lương - CC QLCL NLS và TS
<b>II. HUYỆN AN MINH</b>							
01	Nguyễn Hoài Bảo	Áp Hòa Đông, xã Đông Hòa, An Minh, KG	14/3/2021	Tổ chức bơm chích tạp chất vào tôm	10	68.000.000	- Đội QLTT số 5 - CC QLCL NLS và TS
02	Trần Minh Hải	Áp 8 Xáng I, xã Đông Hòa, An Minh, KG	11/5/2021	Trực tiếp bơm chích tạp chất vào tôm	60	36.000.000	- Đội QLTT số 5 - CC QLCL NLS và TS
03	Nguyễn Văn Danh	Áp 8 Xáng, xã Đông Hòa, An Minh, KG	17/5/2021	Thu mua tôm có tạp chất	300	58.500.000	- Đội QLTT số 1 - CC QLCL NLS và TS
04	Bùi Hoàng Quy	Áp 9 Xáng I, xã Đông Hòa, An Minh, KG	24/5/2021	Trực tiếp bơm chích tạp chất vào tôm	35	25.000.000	- Đội QLTT số 5 - CC QLCL NLS và TS

05	Nguyễn Văn Danh	Áp 9 Xáng I, xã Đông Hòa, An Minh, KG	25/5/2021	Tổ chức bơm chích tạp chất vào tôm	39	50.000.000	- Công an h.An Minh - CC QLCL NLS và TS
06	Lý Hoàng Nhân	Áp 8 Xáng I, xã Đông Hòa, An Minh, KG	27/5/2021	Trực tiếp bơm chích tạp chất vào tôm	20	9.300.000	- Phòng CS Môi trường - CC QLCL NLS và TS
07	Nguyễn Thị Mỹ Linh	Áp Thạnh Phú, xã Đông Thạnh, An Minh, KG	4/6/2021	Trực tiếp bơm chích tạp chất vào tôm	07	4.000.000	- Công an h.An Minh - CC QLCL NLS và TS
08	Nguyễn Thị Tú	Áp Thạnh An, xã Đông Thạnh, An Minh, KG	07/7/2021	Trực tiếp bơm chích tạp chất vào tôm	18	7.950.000	- Công an h.An Minh - CC QLCL NLS và TS
09	Hàng vắng chủ	Áp 8 Xáng, xã Đông Hòa, An Minh, KG	09/6/2021	Tôm có tạp chất	61	-	- Đội QLTT số 5 - CC QLCL NLS và TS
<b>III. HUYỆN AN BIÊN</b>							
01	Nguyễn Thị Cẩm Tú	Áp Năm Biển B, xã Nam Thái, An Biên, KG	13/01/2021	Tổ chức bơm chích tạp chất vào tôm	15	60.000.000	- Công an h. An Biên - CC QLCL NLS và TS
02	Hàng vắng chủ	Áp Bảy Chợ, xã Đông Thái, An Biên, KG	09/6/2021	Tôm có tạp chất	269	-	- Đội QLTT số 5 - CC QLCL NLS và TS
03	Nguyễn Phước Vĩnh	Áp Bào Trâm, xã Nam Yên, An Biên, KG	23/6/2021	Trực tiếp bơm chích tạp chất vào tôm	35	25.000.000	- Đội QLTT số 5 - CC QLCL NLS và TS
<b>IV. HUYỆN VĨNH THUẬN</b>							
01	Dương Thu Thúy	Áp Ruộng Sạ, xã Vĩnh Phong, Vĩnh Thuận, KG	27/4/2021	Trực tiếp bơm chích tạp chất vào tôm	46,5	47.000.000	- Đội QLTT số 5 - CC QLCL NLS và TS
02	Phạm Văn Đạt	Áp Ruộng Sạ II, xã Vĩnh Phong, Vĩnh Thuận, KG	13/5/2021	Trực tiếp bơm chích tạp chất vào tôm	31	15.500.000	- Đội QLTT số 5 - CC QLCL NLS và TS
<b>Tổng cộng</b>					<b>1567,5</b>	<b>664.250.000</b>	